

MIC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : โพสต์ทูเดย์	61037065
Date : 1 ก.พ. 2561 Page : ๖๕	No :

TTCLทุ่ม 1หมื่นล้าน

เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในเมียนมา นัดแจงข้อมูลนักวิเคราะห์ 5ก.พ.

โพสต์ทูเดย์ - TTCL จ่อใช้อีก 1.1 หมื่นล้าน ลงทุนเพิ่มในโรงไฟฟ้า Ahlone อีก 356 เมกะวัตต์ ด้านโบรกเกอร์จ่อปรับประมาณการ

นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามกับกระทรวงพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแห่งสหภาพเมียนมา ในการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้า Ahlone อีก 356 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วย Gas Turbine ขนาด 117 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยมูลค่าลงทุนทั้งหมด 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะสามารถจำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ในระยะเวลา 28 เดือนนับจากวันลงสัญญา

อย่างไรก็ตาม ผลของข่าวที่ประกาศออกมาทำให้ราคาหุ้นของ TTCL ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปิดที่ 20.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายเกือบ 1,000 ล้านบาท และบริษัทจะชี้แจงข้อมูลนักวิเคราะห์ 5 ก.พ.นี้

ทั้งนี้ บล.ทิสโก้ รายงานว่า ทางฝ่ายวิจัยอยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการและคำแนะนำการลงทุนในหุ้น TTCL ภายหลังจากบริษัทได้มีการลงนามในการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ TTCL เพราะจะได้รับงานและรายได้จากการก่อสร้างเข้ามา แต่ก็มีกังวลในเรื่องของแหล่งเงินทุนเพราะในโครงการนี้ TTCL ถือหุ้นอยู่ 95% จะต้องหาแหล่งเงินทุนจำนวน 3,700 ล้านบาท (สมมติฐานอัตราส่วนเงินกู้ต่อ

ทุนที่ 2:1) หากรวมกับโครงการลงทุนโรงไฟฟ้า 1,280 เมกะวัตต์ ทำให้เรายังกังวลกับแหล่งที่มาเงินทุนของบริษัทยิ่งขึ้น หากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยให้ TTCL มีโอกาสได้โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ อีกในอนาคต

สำหรับอนาคตคาดว่าจะงานในมือของ TTCL จะเพิ่มขึ้น เพราะจะขณะงานประมูลใหม่ๆ มากขึ้น ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2560 มีงานในมือ 1.41 หมื่นล้านบาท แต่บริษัทตั้งเป้าได้งานใหม่เพิ่มราว 700-800 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ แนวโน้มงานใหม่ในปีนี้สดใสเนื่องจาก TTCL คาดว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินที่ Kayin จะเริ่มได้ก่อนสิ้นปีนี้

“อยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการกำไรและคำแนะนำจนกว่าจะได้ข้อมูลจากผู้บริหาร จำเป็นต้องปรับประมาณการกำไรเพื่อสะท้อนการลงทุนใหม่ในครั้งนี้

หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากผู้บริหารแล้ว เพราะฉะนั้นประมาณการกำไรและคำแนะนำจึงอยู่ระหว่างการทบทวน ซึ่งในประมาณการปัจจุบันของเรามีสมมติฐานให้โรงไฟฟ้าที่ Kayin เริ่มก่อสร้างในไตรมาส 4 ปีนี้ ประเมินมูลค่าเหมาะสมหุ้น TTCL ในปัจจุบันที่ 23.8 บาท ซึ่งอิงจาก PER 25.7” บทวิเคราะห์ระบุ

ด้าน บล.เอเซีย พลัส มองว่าปีนี้ TTCL จะเป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธิเติบโตมากกว่า 100% จากปี 2560 โดยคิดกำไรสุทธิปี 397 ล้านบาท เติบโต 138% จาก 167 ล้านบาท

ขณะที่ก่อนหน้าทริส เรทติ้งลดอันดับเครดิตเป็น “BBB” ที่แนวโน้ม Stable จากเดิม “BBB+” จากการมีภาระหนี้ที่อยู่ระดับสูงของบริษัท ■